

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๖๖๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบระยะเวลาการเปิด-ปิดรับคำขอ เพื่อขอรับจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทราบ โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่กำหนด ณ กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ ต่อ ๑๓

ความที่สุก

ที่ พย ๐๐๑๒ (กปลด)/ว ๑๒๐๓



ถนนศูนย์ราชการ พย ๕๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งระยะเวลาการเปิด-ปิดรับคำขอ เพื่อขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบระยะเวลาการเปิด-ปิดรับคำขอ เพื่อขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะอนุกรรมการฯ แจ้งให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทราบ โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่กำหนด ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเจริญ สิริศรีเครือ)

ขนส่งจังหวัดพะเยา

รองประธานอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงิน
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพะเยา



QR Code

คำขอพร้อมเอกสารประกอบฯ

กลุ่มวิชาการขนส่ง

โทร. ๐ ๕๕๔๓ ๑๑๑๑